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เร่ิมประชุม     เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  มาครบองคประชุม 
(นางมณฑา  สมมาตย) แลว จํานวน ๑๖ ทาน    ดิฉันขออนุญาตอานประกาศ เรียกประชุมฯ คะ 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เร่ือง  เรียกประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒   ประจําป  ๒๕๖๓  ตามมติสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๑  ประจําป ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๓  ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒  ประจําป ๒๕๖๓  เริ่ม
ต้ังแตวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  ถึงวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓  นั้น 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔  ภายใตมาตรา ๒๒  แหง
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒   จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒  ประจําป ๒๕๖๓ ตั้งแตวันท่ี  ๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๑๖ กันยายน ๒๕๖๓  มีกําหนด ๔๕ วัน  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ลงชื่อ นายมะหะมะ  
วาแมดีซา  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ยะลา กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญคะ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา    ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาและทานผูทรงเกียรติ  
(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกทาน ผมรูสึกเปนเกียรตแิละยินดีอยางยิ่ง ที่ไดทําหนาที่ประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา ในการเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ยะลาในครั้งน้ี  เปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปพุทธศักราช 
๒๕๖๓  ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดกําหนดไว คือ ตั้งแตวันที่ 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓  ประกอบกับผูบริหาร
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาฯ ไดพิจารณาและ
รับทราบใหเปนไปตามขอกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ โดยหวังเปนอยางย่ิง
วาในหวงเวลาของสมัยสามัญนี้ สภาจะไดรวมกันพิจารณาและปรึกษาหารือใน
เรื่องตาง ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและทองถ่ินตอไป 

บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป  ๒๕๖๓  ณ บัดนี้ 

     ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ      
๑. ขอแนะนําหัวหนาสวนราชการใหม  

๑.๑ หัวหนาสํานักปลัด นางณิชาพร  โอภาโส  จาก อบจ.
นครศรีธรรมราช 

๑.๒ นางซูไวดะ  มะแซ  ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จาก อบจ.ยะลา 

               ๑.๓ ผอ.กองชาง นายจารึก  ไชยประภา  จาก อบจ.สงขลา 
               ๑.๔ ผอ.กองคลัง นางมาลี  ทวีพงศศักดิ์  จาก อบจ.ภูเก็ต  

๒. แจงใหทราบ ทานวรเกียรติ  ไชยชนะ ลาครบั  
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   ๓. เรื่องแจงใหทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๔ ไดแก  

๓.๑ องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  เพ่ิมเติม คร้ังที่ ๓ และเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๕ 
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔ คร้ังที่ ๕ และเปลี่ยนแปลง คร้ัง
ท่ี ๖ เมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดตั้ง
งบประมาณรายจาย   

    ๓.๒ องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดอนุมัติแกไขคําชี้แจง
โครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ คร้ังท่ี ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 
สําหรบัรายละเอียดไดจัดวางไวบนโตะทุกทานแลวครับ      

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดยะลา  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป  ๒๕๖๓   
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓  ขอเชิญเลขานุการตรวจรายงานการประชุมครับ   

เลขานุการคณะกรรมการ    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน  
ตรวจรายงานการประชุม  กระผมนายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒  อําเภอบันนังสตา 
(นายไฟซอล  ยูโซะ) ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ขอรายงานผล

การตรวจรายงานการประชุม  ดังน้ี 
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ครั้งท่ี  ๓/

๒๕๖๓  วันอังคารที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองประชุม
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ชั้น ๔    
ผูมาประชุม 
๑. นายมะรอซิ  รอยิง  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๓  อ.ยะหา    ประธานกรรมการ   
๒. นายอุสมาน  หะยีมะเระ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๗  อ.เมือง  กรรมการ 
๓. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ. เขต อ.ธารโต  กรรมการ 
๔. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.  เขต ๓ อ. บันนังสตา   กรรมการ 
๕. นายมะดารี  ยะยือริ สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.กรงปนัง  กรรมการ 
๖. นายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.เขต  ๒  อ.บันนังสตา  กรรมการและ
เลขานุการ  

    ผูไมมาประชุม 
๑. นายอับดุลฮาเล็ม สมาแอล สมาชิกสภา อบจ. เขต ๑ อ. ยะหา  กรรมการ   
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐ น.   

เม่ือคณะกรรมการมาครบองคประชุมแลว นายมะรอซิ  รอยิง    
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม  
ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ  ประธานไดเนนย้ําให
คณะกรรมการทุกทานไดตรวจสอบคําถูกคําผิด ตลอดจนเนื้อหาสาระ วาได
ใจความถูกตองตรงกันหรือไม  รวมทั้งการพิจารณาขอเสนอแกไขขอความ  
สําหรับการตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้ คือ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 
ประจําป ๒๕๖๓  เม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๖๓  ประธาน ไดใหเจาหนาที่เปด
เทปบันทึกการประชุม เพื่อใหคณะกรรมการไดทําการตรวจรายงานการประชุม 
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เลขานุการคณะกรรมการ  จนแลวเสรจ็  ปรากฏวา ไมมีการขอเสนอแกไขขอความ เพิ่มเติมแตประการใด   
ตรวจรายงานการประชุม เลิกประชุมเวลา ๑๕.3๐ น. ลงชื่อ นายไฟซอล  ยูโซะ เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม  บันทึกการประชุม  ขอบคณุมากครับ      
ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิกครับ ทานใดจะเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมรายงาน

การประชุม  เชิญครับ  ไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไขนะครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่
ประชุมครับ เชิญทานเลขานุการสภานับองคประชุมครับ  ครบองคประชุมครับ 
๑๗ ทานครับ ตอไปผมขอมติที่ประชุมครับ   สมาชิกทานใดรับรองรายงานการ
ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป  ๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๒๑  
เมษายน ๒๕๖๓  โปรดยกมือครับ  รับรอง ๑๗  เสียงครับ สมาชิกทานใดไม
รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป  ๒๕๖๓   
เมื่อวันที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓  โปรดยกมือครับ  ไมมีนะครับ งดออกเสียง ไม
มีนะครับ      

มติท่ีประชุม เปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ 
สมยัที่ ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ จํานวน ๑๗ 
เสียงครับ   

ระเบียบวาระที่  ๓  ญัตติ  ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบ 
ประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เชิญทานนายก อบจ.
ยะลา แถลงเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
(นายมุขตาร  มะทา) กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ขอเสนอ

ญัตตใินระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง ขอรับความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดใหทองถ่ินจัดทํารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป เสนอตอสภาทองถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
ของทุกป นั้น  

บัดนี้   องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดดําเนินการจัดทําราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จ
เรียบรอยแลว ตามรูปแบบระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (e-LAAS) โดยไดกําหนดการใชเงินเพ่ือการพัฒนาในดานตาง ๆ ใหเปน
ประโยชนแกประชาชนและทองถิ่นเปนสําคัญ ซึ่งมีหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ดังนี้ 

หลักการ 
    งบประมาณรายจายทั้งสิ้น  ๓๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    แยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้ 
    ดานบริหารงานทั่วไป 
     ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม ๒๑๑,๐๙๘,๑๐๐ บาท 
     ๒. แผนงานการรกัษาความสงบภายใน ยอดรวม ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
    ดานบริการชุมชนและสังคม 
     ๑. แผนงานการศึกษา   ยอดรวม ๒๖,๘๙๒,๓๐๐ บาท 
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นายก อบจ.ยะลา   ๒. แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม  ๙๓๐,๐๐๐ บาท 
     ๓. แผนงานสังคมสงเคราะห  ยอดรวม ๒,๓๓๕,๐๐๐ บาท 
     ๔. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม ๘๖,๐๑๘,๖๐๐ บาท 

 ๕. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  ยอดรวม  
๒๕,๖๓๕,๐๐๐ บาท 

     ๖. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ยอดรวม  
๑๔,๗๙๗,๐๐๐ บาท 

    ดานการเศรษฐกิจ 
     ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม ๔,๒๖๒,๕๐๐ บาท 
     ๒. แผนงานการเกษตร  ยอดรวม ๘,๒๙๕,๐๐๐ บาท 
    ดานการดาํเนินงานอ่ืน 
     ๑. แผนงานงบกลาง  ยอดรวม ๙,๐๓๖,๕๐๐ บาท 
      เหตุผล 

 เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวน
จังหวัดยะลา ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๓ 
ตอไป  

สวนรายละเอียดตาง ๆ ซึ่งอยูในเอกสารที่นําเสนอใหสภา ผมขอ
อนุญาตที่จะชี้แจงถามีคําถามจากทานสมาชิกในวาระตอไป ขอขอบคุณครับ    

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เนื่องจากญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย จะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไมไดครับ ตามระเบียบขอบังคับการประชุม ขอ ๔๕ วรรคสาม 
สําหรับการประชุมสภาในวันนี้ จะใหที่ประชุมพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ในวาระที่ ๑ ครับ โดยใหที่ประชุมปรึกษาในหลักการแหง
รางขอบัญญัติ และลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติหรือไมนะครับ 
เชิญทานสมาชิกอภิปรายกอนลงมติครบั  เชิญทานเฉลิมพล ครับ  

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ
เมือง กอนก็ตองขอขอบพระคุณทานประธานที่ใหโอกาสกระผมขึ้นมาแสดง
ความคิดเห็น ในวาระขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณ ทานประธาน
ท่ีเคารพครับ กระผมไดดูจากเอกสารที่แจกไป การขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๖๔  ซึ่งโดยสรุปประมาณ ๓๙๐ ลานบาท ขององคการบริหารสวน
จังหวัดยะลา เมื่อไดเขาไปดูตามเอกสารที่ปรากฏนั้น ก็จะพอจะแลไดวา การ
จัดตั้งงบประมาณในครั้งนี้ ซึ่งไดแบงหมวดหมูออกมาเปนหลักสําคัญ ๆ ก็มีอยู
ประมาณ ๘ สวน ผมขออนุญาตท่ีจะนําตัวเลขเอกสารท่ีเสนอประกอบการ
ประชุมในวันนี้ จากสํานักปลัดมีทั้งหมด ๑๓๔ ลานเศษ กองกิจการสภาฯ ๕๗ 
ลานเศษ กองแผนฯ ๑๒ ลานเศษ กองคลงั ๓๒ ลานเศษ กองชาง ๑๑๖ ลาน 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ เศษ กองการศึกษาฯ ๒๒ ลานเศษ โรงเรียนลําพะยา ๑๔ ลานเศษ หนวย
ตรวจสอบฯ ๑ ลานเศษ ทานประธานที่เคารพครับ จากการไดศึกษาเอกสาร
เหลานี้ก็พอจะมองเปนภาพรวมไดวา การตั้งงบประมาณรายจายประจําป 
๒๕๖๔  ภายใตการนําของผูบริหาร ทานมุขตาร  มะทา  ผูเปนนายกนั้น กระผม
เห็นวาเปนการตั้งงบประมาณในลักษณะของการกระจายใหทั่วถึง ซึ่งเปนที่
ยอมรับกันครับวา องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาของเราน้ัน งบประมาณนั้น
มิไดมากมายนัก แตการเกลี่ยเงนิทั้ง ๘ รายการ ที่ผมกลาวถึงนั้น ก็ดูเสมือนหนึ่ง
วานาจะเปนท่ีพึงพอใจ ในการที่จะไปทําประโยชนใหกับพ่ีนองประชาชนภายใน
จังหวัด ย้ําวาการไปทําประโยชนให กับพี่นองประชาชนภายในจังหวัด 
เพราะฉะนั้น การตั้งงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔  นี้ จากตัวเลขแลว  ก็
ตองใชคําวา นาชื่นชม  ท่ีไดเกลี่ย ที่ไดแบงสวนไปตามความ สําคัญ ๆ ของ
ลักษณะงาน การที่กระผมไดมีโอกาสอภิปรายในวันนี้นั้น กระผมเพียงมี
ขอสังเกตบางประการ ขอสังเกตบางประการของกระผมน้ัน ผมเชื่อวาในสวนที่
จะผานวาระสองและวาระนั้น คงจะมีการแปรญัตติหรือไมอยางไร แตกระผมได
ดูเอกสารท้ังหมดแลว ก็อยากจะฝากประเด็น เพื่อจะใหพิจารณาใหรอบคอบ 
งบประมาณท่ีนําเสนอมาท้ังหมด ๘ รายการนั้น เงิน ๓๙๐ ลาน ถือวาเปนเงิน
ไมมาก แต ๓๙๐ ลานนั้น ถึงแมวาจะไดกระจายไปอยางทั่วถึง เพ่ือใหสง
ผลประโยชนตอพี่นองประชาชน นั่นเปนเรื่องดีงามอยูแลวของสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดยะลาของเรา แตมีบางสิ่งบางอยาง มันมีบางเร่ืองบาง
ประเด็นที่ดวยความจําเปน ท่ีมีสวนการบริหารจัดการนั้น เราจะตองดูอยาง
ละเอียดรอบคอบ ความหมายวาอยางไรครับทานประธานที่เคารพครับ การที่
ตองดูอยางละเอียดรอบคอบ น่ันก็ใหหมายความวา เราจะตองดูตัวเลข เรา
จะตองดูความเหมาะสม สิ่งสําคัญท่ีสุดสภาของเรามันจะตองดูผลสัมฤทธ์ิ ทาน
ประธานที่เคารพครับ ผมขอยกตัวอยางใหเห็นเพื่อจะไดมีการแกไขในสวนของ
การที่จะแปรญัตติ ตามมาที่เอกสารหนาที่ ๕ ครับ ของการตั้งงบประมาณของ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ไปหนาที่ ๕ ขอที่ ๕ เขาตั้งไววา สวานไร
สาย จํานวน ๑ ตัว ๙,๐๐๐ บาท ครับ ๒๖/๑๙๔ นี่คือหนาขอบัญญัติ  แลวเรา
เปดเอกสารนี้ตอไปที่หนาที่ ๑๘ อยูในสวนของกองชาง หนาที่ ๑๘ กองชาง
หมายเลข ๙  สวานไรสาย จํานวน ๑ เคร่ือง ตั้งไว ๕,๐๐๐ บาท  หนา ๑๓๘/
๑๙๔  ทานจะเห็นตัวเลขที่ตางกันในเชิงประจักษ ทานประธานที่เคารพครับ 
การที่เขียนตัวเลยอยางนี้อาจจะมีสเปคที่แตกตางกันไป แตถาเราดูเอกสาร
อยางผาน ๆ แลวไมประกอบคําอธิบาย ก็ทําใหเราแลเห็นวา ทําไมตัวเลขมัน
ผิดเพ้ียนกันไปถึงหลายสิบเปอรเซ็นต ทานประธานที่เคารพ ผานไปยังฝาย
บริหารดวยความเคารพ ผมไดหยิบประเด็นนี้มาเปนเพียงขอสังเกต เพราะวันนี้
เปนการรับราง ตอไปวาระสอง วาระสาม และจะมีการแปร วาระสอง วาระ
สาม เผื่อวาไดตรวจตราไดหลาย ๆ คน ตรวจตราดวยความรอบคอบแลว 
ตัวเลขมันก็จะถูกตอง ตัวคาใชจายก็จะสมเหตุและสมผลนะครับ อันนี้ผมเพียง
หยิบมุมเล็ก ๆ เปนเงินเล็ก ๆ แตวาเพ่ือที่จะตั้งขอสังเกตในการที่จะใหเจาหนาที่
ของเรา ไดตรวจสอบตรวจตราและก็ใหมันถูกตอง ผมเชื่อวาเขาไมมีความตั้งใจ
หรอกครบั แลวก็เชื่อเหลือเกินวาเงิน ตัวเม็ดเงินมันไมกี่พันบาท แต 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ วามันก็เปนตัวชี้วัดใหเห็นวา เราอาจจะหลงหูหลงตา ฝากทานประธานดวย
ความเคารพตอไปยังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ อีกสักเรื่องหนึ่งครับทานครับ ใน
การตั้งงบประมาณรายจาย ๒๕๖๔  ผมไปดูขอที่ ๗ ในสวนของโรงเรียนลําพะ
ยา ซึ่งตั้งไว ๑๔,๒๙๐,๗๐๐ บาท  ผมพยายามที่จะดูในเนื้อในครับวา 
๑๔,๒๙๐,๗๐๐ บาท นั้น เราเอาเม็ดเงินนี้ ไปทําอะไรแคไหนอยางไร เปนการ
ทํานุบํารุง พัฒนาการศึกษาใหกับโรงเรียนลําพะยาใหสัมฤทธ์ิผลหรือไม 
ประเด็นนี้ก็ฝากคณะกรรมการในการแปรญัตติชวยดูเปนกรณีพิเศษนิดหนึ่ง นี่
ในสวนของลําดับที่ ๗ ครับ ทานประธานครับในสิ่งที่ผมหวงใยอีกหนึ่งเรื่อง อัน
นี้ในสวนของสํานักปลัด ก็ฝากทานปลัดชวยดูแลในหมวดของงบประชาสัมพันธ
ครับ ถาจําไมผิดจะอยูที่ คาโฆษณาและเผยแพร อยูที่ ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท  ทาน
ประธานที่เคารพ ดวยความหวงใยท่ีกระผมหยิบในหมวดนี้ขึ้นมา มิไดกังวลเปน
อยางอื่น เพราะถือวาที่ผาน ๆ มา องคการบริหารสวนจังหวัดของเราไดรับ
ความเชยชม โดยเฉพาะในเร่ืองของการทุจริตประพฤติมิชอบมันจะไมปรากฏ 
มันจะไมมี แตทีนี้ที่ผมกลาวถึงงบตรงนี้ ผมมิไดหมายความวา จะเปนงบที่จะ
สรางความเสียหายใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดของเรา เพียงแตวาอยากให
ท านดู แลตรวจสอบและ ก็ใช เ งินกอนนี้ ไป ใหสัมฤท ธ์ิผล  ก็ฝากไปยั ง
คณะกรรมการในการที่จะแปรญัตติ ท่ีจะดูเร่ืองนี้ใหละเอียดรอบคอบ ทาน
ประธานท่ีเคารพครับ เราใชงบประมาณอยางสุจริต แตในขณะเดียวกัน เรามี
ความจําเปนจะตองคํานึงถึงตัวบทระเบียบและกฎหมาย ในการที่กํากับดูแลเรา
ทองถ่ินอยูดี ผมก็เลยเชื่อวาการตั้งงบประมาณประจําป ๒๕๖๔ นั้น เปนสิ่งดี
งาม แลวเปนการกระจายโดยเฉพาะฝายบริหารเขาวาง Plan ไวคอนขางดีอยู
แลว แตฝากในการผูปฏิบัติวาการท่ีจะนําเม็ดเงินไปใชจากงบประมาณนี้อยาง
ใหสมประโยชน และสุดทายอยากใหสัมฤทธ์ิผลครับผม ขอบพระคุณครับทาน
ประธาน 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีทานสมาชิกจะอภิปรายเพ่ิมเตมิอีกไหมครับ เชิญครับ ไมมีนะครบั ถา
ไมมี เรยีนเชิญทานนายก ครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา กอนอื่นก็
ตองขอขอบคุณทานสมาชิกจากอําเภอเมือง ที่ไดอภิปรายใหขอสังเกตในเรื่อง
ของอุปกรณตาง ๆ ท่ีมีรายละเอียดอยูในเอกสารที่แจกใหสมาชิกลวงหนาไป
หลายวันครับ ซึ่งสมาชิกก็ไมไดติดใจอะไรมาก เพียงแตวาดูตัวเลขลักษณะของ
ครุภัณฑ มันเปนเรื่องเดียวกัน แตงบประมาณที่แตกตางกันครับ ซึ่งใน
รายละเอียดของครุภัณฑที่ทานสมาชิกไดอภิปรายนั้น ก็มีความแตกตางในเร่ือง
ของราคา ซึ่งอันแรกที่ตั้ง ๕,๐๐๐ บาท ก็เปน สวานไรสาย ซึ่งรายละเอียดผม
ขออนุญาตที่จะนําเสนอใหทานสมาชิกไดรับทราบครับ ก็เปน สวานไรสาย มี
คุณลักษณะก็คือ แรงดันไฟแบตเตอร่ี ๑๒ v  น้ําหนักไมรวมแบตเตอรี่ ๐.๗๒ 
กิโลกรัม  แรงบิด (เบา/หนัก/สูงสุด) ๑๘/๓๐/-Nm  นี้คือรายละเอียดอยูใน
เอกสารครับ ผมขออนุญาตคราว ๆ นะครับ สวนจํานวนสวานไรสายอีกอันหนึ่ง
นั้น เปนสวานไฟฟานะครับ มันประเภทมีสายครับ คุณลักษณะที่แตกตางกัน
ครับ เชน มี ๓ ระบบ กระแทก เจาะ และสกัด  กําลังไฟฟาไมนอยกวา ๘๕๐  
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นายก อบจ.ยะลา วัตต  จัดหาตามราคาทองตลาด ซึ่งผมคิดวาในการตั้งงบประมาณของครุภัณฑ
นั้น ทางกองตาง ๆ ก็คงจะเอาคุณลักษณะและราคาที่เปนราคามาตรฐานตาม
เอกสารหรือตามแนวทางของการจัดซื้อ แตคิดวาราคาชื่ออยางเดียวกัน 
แตสเปคหรือคุณลักษณะนั้น อาจจะแตกตางกัน แลวก็ประสิทธิภาพศักยภาพ
ของสวานก็อาจจะไมเหมือนกัน ทําใหราคาถึงแตกตางกัน จัดหาตามราคา
ทองตลาด ผมคิดวาเร่ืองนี้ผมก็จะไปพิจารณาเปนขอสังเกต และก็ฝากเพื่อน
ขาราชการตาง ๆ วา ตองมีเหตุผลในเร่ืองของครุภัณฑที่เรียกชื่อเหมือนกัน แต
เวลาตั้งราคามันแตกตางกัน เพราะฉะน้ัน รายละเอียดตรงนี้ ซึ่งในเอกสารผม
คิดวาเราสามารถดูไดวา มันแตกตางกันยังไง แลวก็ทําไมราคาถึงแตกตางกัน 
แตถาเปนคุณลักษณะอยางเดียวกัน ประสิทธิภาพหรือการใชงานอยางเดียวกัน 
จํานวนแรงอะไรเทากัน ถาอยางนี้ราคาแตกตางกันนั้น ก็จะตองปรับปรุงแกไข
ตอไป แตถาเรียกชื่อเดียวกันแตคุณลักษณะแตกตางกัน แลวก็ราคาก็แตกตาง 
อันนี้ก็คิดวามันจําเปนท่ีจะตองแตกตาง เพราะคุณลักษณะไมเหมือนกัน 
ประสิทธิภาพการใชงานไมเหมือนกันครับ ซ่ึงถามันเหมือนกันหมด แตราคาไม
เหมือนอันนี้เราตองแกไขนะครับ อันนี้ก็ตองขอขอบคุณนะครับ เพ่ือนสมาชิกที่
ไดใหขอสังเกต แตผมดูคราว ๆ นะครับ ดูคราว ๆ แลวมันแตกตางกันในเร่ือง
ของคุณลักษณะ แตถาไปดูแลวมันเหมือนกัน ก็ทานสมาชิกยังมีโอกาสในการ
พิจารณาในวาระ ๒ คือการแปรญัตตินะครับ อันนี้ก็ไมขัดของนะครบั ถาเห็นวา
มันเหมือนกันและก็ราคามันแตกตางกัน ก็สามารถที่จะไปขอแปรญัตติแกไขได
ครับ สวนในเรื่องของประเด็นของการเสนองบประมาณในปนี้ เน่ืองจากวา
งบประมาณของ อบจ.นั้น ป ๒๕๖๓  ป ๒๕๖๔  เราก็จะมีการของบประมาณ
จากสํานักงบประมาณโดยตรงครับ แตในสวนท่ีตองไปขอจากสํานักงบประมาณ
มันก็เปนสวนหนึ่งในเร่ืองของอุดหนุนทั่วไป อุดหนุนตามวัตถุประสงค และก็
อุดหนุนเฉพาะกิจ อันนั้นผมก็ไดไปชี้แจงกับอนุกรรมาธิการ ซึ่งก็ผานไป
เรียบรอย ก็เหลือการชี้แจงกับคณะกรรมาธิการชุดใหญ ซึ่งปนี้ก็เพ่ือใหเกิด
ความสะดวกนะครับ ใหเกิดความรวดเร็ว ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญก็จะให
ชี้แจงผานระบบวีดิโอคอนเฟอรเรนซ ซึ่งในกลุมภาคใตชายแดนก็จะมียะลา 
ปตตานี นราธิวาส ก็วันที่ ๑๐ ที่ ศอ.บต. โรงแรมชางลีครับ ในสวนงบประมาณ
ท่ีเราตั้งไว ๓๙๐ ลานบาทนั้น จริง ๆ แลวเปนงบประมาณที่ดูแลวมันก็ดูมาก 
แตถาเราดูเนื้อในตาง ๆ ก็เปนคาใชจายประจํา คาใชสอยอะไรตาง ๆ น้ัน ก็
เกือบ ๓๐๐ ลานแลว เพราะฉะนั้น งบลงทุนของเราก็มีไมมาก รวมกับเงิน
อุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหนาที่ที่รัฐบาลจัดสรรใหนั้น ก็มีประมาณเกือบ ๑๐๐ 
ลาน สวน ๓๐๐ ลาน ก็เปนงบคาใชจายประจําเสียสวนใหญ สวนรายละเอียด
ตาง ๆ ทานสมาชิกก็คงจะไปศึกษามาจากเอกสารแลว วันนี้ก็ตองขอขอบคุณ
นะครับ ทานสมาชิกที่ไดตั้งขอสังเกตไว ขอขอบคณุครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ เชิญทาน
สัณฑนพ  ครับ 

นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอ    
เบตง  วันนี้ก็เปนอีกวันหนึ่งท่ีมีความสําคัญนะครับ ที่เพื่อนสมาชิกสภาเราจะได 
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นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล มารวมกันพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ ครับ ซึ่ง
งบประมาณปนี้นะครับ ตั้งไวสูงถึง ๓๙๐ ลานบาทนะครับ แตนี้เปนยอดรวม 
แตจรงิ ๆ ยอดที่ไปพัฒนาหรอืลงในพื้นท่ีจรงิ ๆ โดยเฉพาะงบการกอสราง ไมวา
จะเปนอาคาร หรือถนนหนทาง สาธารณูปโภคตาง ๆ นะครับ จากเอกสารใน
สวนของคาที่ดินและสิ่งกอสรางครับ ดูรวม ๆ กันแลวก็มีงบประมาณทั้ง ๗๐ 
กวาลาน ครับ ท้ังหมด ๒๕ โครงการ เทาที่ดูงบประมาณโครงการตาง ๆ ที่ลงใน
พ้ืนที่ ก็กระจายทุกอําเภอของจังหวัดยะลา ก็เปนการกระจายงบลงสูแตละ
อําเภอ แตมีขอเสนอแนะอยูตรงหนา ๑๙ ครับ ในรางขอบัญญัติที่หนา ๑๙ ที่
เขียนไวนะครับ ขอ ๑ ครับทาน คาจางออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา 
เทาที่ดูก็คือ จัดทําโครงการจางออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว  บอน้ํารอนเบตง ตําบล 
ตาเนาะแมเราะ ตั้งงบไว ๑ ลานสามแสนกวาบาทครับ เกี่ยวกับการออกแบบ 
งานกอสรางอะไรตาง ๆ ครับ ซึ่งตรงนี้ผมก็ไมติดใจอะไรครับ ก็จะทําใหบอน้ํา
รอนมีความสวยงาม เปนแหลงทองเท่ียวท่ีขึ้นชื่อของอําเภอเบตงนะครับ 
โดยเฉพาะเปนหนึ่งของจังหวัดยะลา  นักทองเท่ียวมาจังหวัดยะลาก็จะนึกถึง 
เบตงครับ ซึ่งบอนํ้ารอนก็ข้ึนชื่อนะครับ มีขอเสนอแนะนิดหนึ่งครับ นาจะตั้ง
งบประมาณไวเกี่ยวกับการสํารวจวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตรงบอ
น้ํารอน เทาที่ทราบคือ เมื่อกอนเราจะเอาไขไก หรือไขอะไรไปลวกนะครับ ก็ใช
เวลาไมก่ีนาที ๗ นาที ก็นาจะไดอยู แต ณ ปจจุบัน ตอนนี้นะครับ เทาที่เคยลอง
ไปทําดูนะครับ มันไมใชนะครับ ๗ นาทีนี้ ไขยังไมสุกนะครับ ไขยังดิบไมถึงกับ
เปนไขลวกนะครับ ยังใส ๆ อยูครับ นาจะตั้งงบประมาณใหหนวยงานที่เขามี
ความรูเก่ียวกับภูมิประเทศ หรือภูมิศาสตรตรงนี้ ครับวา การเปลี่ยนแปลงของ
โลกเราเปลี่ยนไปแคไหน ทําใหอุณหภูมิมันลดลง เรามาทําตรงนี้ จากปจจุบัน
เปนสระใหญ ใหญมากเลยครับ พื้นท่ีการใชสอยในบอน้ํารอนมันก็มีนอยอยูแลว 
เวลาจัดงานจัดการท่ีเราไปออกงานโคมไฟอะไรตาง ๆ บริเวณนั้น พื้นที่ก็ดูคับ
แคบไป ผมมีแนวคิดวา ถาเกิดมีการถมสระตรงนั้นใหเล็กลง พ้ืนที่ใชสอยจะได
มากขึ้นครับ แลวการที่เราจะถมมันก็มีผลกระทบตอความรอนของน้ําหรือไม 
เรานาจะมีการตั้งงบตัวนี้ เพื่อที่จะศึกษาดูเก่ียวกับ การถมพ้ืนที่ตรงนี้ มันจะมี
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่หรือไมอะไรนะครับ ก็เลยอยากจะเสนอแนะฝากทาน
ประธานถึงทานผูบริหารครับวา ควรนําตรงนี้ไปเพิ่มเติมนะครับ ขอบคุณมาก
ครับทานประธานครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ไมมีนะครับ 
ถาไมมี เชิญทานนายก ครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  กอนอ่ืนก็
ตองขอขอบคุณทางทาน สจ.สัณฑนพ เขตอําเภอเบตง นะครับ ที่ไดใหความ
สนใจในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศนของบอน้ํารอน ซึ่งพวกเราก็ทราบมา
ตลอดวา  บอน้ํารอนอําเภอเบตง  ซึ่งอยูในความดูแลของ อบจ.นั้น ทุกปเรา    
มีการนําเสนอขอบัญญัติงบประมาณ  เราก็จะมีงบประมาณไปปรับปรุง  ไป
สรางเพ่ิมเติมในสวนท่ีเราเห็นวาจําเปนที่จะตองปรับปรงุซอมแซมนะครับ  ใน 
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นายก อบจ.ยะลา รายละเอียดตาง ๆ นั้น เราก็เคยมีความคิดรวมกันวา สวนที่เปนบอ เปนสระ
ใหญนั้น เนื่องจากวามันมีตะกอนที่เกิดขึ้นจากสารแรธาตุตาง ๆ มันทําใหดูน้ํา
ไมสะอาด เหมือนกับวา เราไมดูแล เอาใจใส ซึ่ง อันนี้ ก็ เราก็เคยใหทาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยราชภัฏไปศึกษาวา ถาเราจะไป
ลอกเอาตะกอนอะไรตาง ๆ ที่อยูในบอนี้ออกนั้น มันจะกระทบตอความรอน
หรืออะไรตาง ๆ ซึ่งอันน้ีก็อยูในขั้นตอนของการใหเขาไปศึกษาวิจัย ถาสามารถ
ทําไดเราก็จะตั้งงบประมาณเพื่อที่จะไปปรับปรุงใหมันดูดี ใหมันดีข้ึนในสวนที่
มองทิวทัศนอะไรตาง ๆ แตที่ทานสมาชิกไดนําเสนอนั้น ผมคอนขางที่จะไมเห็น
ดวยนะครับ ที่วาจะเอาพื้นที่เพื่อที่จะมาทําเปนลาน เพ่ือจัดกิจกรรมตาง ๆ แลว 
ตองไปถมบอ เพื่อใหมันไดพื้นที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากเอกลักษณอยางหนึ่งของบอ
น้ํารอนของเบตง ก็คือวา เปนบอเปนสระที่ใหญท่ีสุดในจํานวนของบอน้ํารอนที่
มีอยูในสามจังหวัด หรืออยูในภาคใต เพราะฉะนั้น เอกลักษณตรงนี้ เราก็
สามารถท่ีจะประชาสัมพันธวา บอน้ํารอนเบตง เปนบอน้ํารอนที่มีความกวาง มี
บอใหญที่สุดในหาจังหวัดหรือในภาคใต ผมไมแนใจ ถาเราไปตองการพ้ืนที่ใน
การทํากิจกรรม แลวไปถมเพ่ือใหเอกลักษณที่เราอยากจะสื่อใหนักทองเท่ียวมี
ความสนใจมันหายไปอันนี้ผมคอนขางที่จะไมเห็นดวย แตเห็นดวยในเรื่องของ
การที่มีลานกิจกรรมเพ่ิมขึ้น เพราะฉะนั้น ผมคิดวาในสวนนี้เราสามารถท่ีจะไป
ปรับโดยไมตองไปถมสระ มันสามารถท่ีจะดําเนินการได เดี๋ยวในเร่ืองของ
การศึกษาการออกแบบก็จะใหทางผูที่ไปศึกษาการออกแบบน้ัน ไปปรับเพิ่มวา
เราอยากไดลานเพ่ือทํากิจกรรม แตการทําลานกิจกรรมตรงนี้ไมกระทบกับสิ่งที่
มีอยูเดิมในเรื่องของบอน้ํารอน ผมไดรับการรองเรียนจากนักทองเที่ยวที่มาบอ
น้ํารอนนั้น เขาบอกวาเขาเคยมาหลายครั้งแลวก็ พอมาชวงหลัง ๆ นั้น บอแปด
เหลี่ยมความรอนมันนอยลง ซึ่งมันแตกตางจากที่เขาเคยมาตอนที่เรายังไม
ปรับปรงุ ไมปูกระเบื้องอะไรตาง ๆ เขาเลยคิดวาการปูกระเบ้ืองไปปดตาน้ํา มัน
ทําใหอุณหภูมิมันนอยลง อันนี้ก็เราจะไปศึกษาดูวา ถาเราสามารถเปดกระเบื้อง
ท่ีปูไป ท่ีมันไปทับตานํ้า ถาอุณหภูมมิันสามารถเพ่ิมไดเราก็จะไปดําเนินการการ 
แตอาจจะความสวยงามอะไรตาง ๆ อาจจะนอยลง แตวาความสวยงามนอยลง 
แตถาน้ํารอนมันเพ่ิมขึ้น มันก็นาจะทําได เพราะตอนนี้ก็เปนน้ําอุน ๆ ครับ ซึ่งใน
สวนของบอน้ํารอนนั้น นอกจากงบประมาณในสวนนี้แลว เรายังเสนอ
งบประมาณเพ่ือปรับปรุงบอน้ํารอนอีก ๒๐ กวาลาน ผานโครงการเงินกู ซึ่งใน
การพิจารณาโครงการคร้ังที่ ๑ นั้น ไมไดรับอนมุตัิโครงการ รอบที่ ๒ ก็ไมมี ก็ยัง
หวังวา รอบที่ ๓ ถาไมมีรอบท่ี ๓ นี้ แตแบบเรามีอยูแลว การออกแบบเรามีอยู
แลว วาจะปรับปรุงอะไร เราก็คงตองมาดูงบประมาณของเราเอง เพ่ือท่ีจะไป
ปรับปรุงแกไข เนื่องจากวาในชวงหลังโควิดนี้ บอน้ํารอนที่เบตงคนเขามา
ทองเที่ยวมาก นี้ขนาดไมมีนักทองเที่ยวจากประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร 
เนื่องจากเขายังปดชายแดน แตนักทองเที่ยวก็ใหความสนใจ เนื่องจากวาทะเล
หมอกอัยเยอรเวงมันมีสกายวอลค ลงจากสกายวอลคเขาก็ไปบอนํ้ารอน เรา
จําเปนที่จะตองหางบประมาณเพื่อไปปรับปรุงแกไขใหมันดี ซึ่งทางทานปลัดก็
ไดมอบหมายใหทางกองชางไปออกแบบในภาพรวมทั้งหมด แตวามีงบประมาณ
ในสวนใดที่เราจะไปดําเนินการกอน   เราก็ไปดําเนินการกอน   เราไมจําเปนจะ 
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นายก อบจ.ยะลา ตองรองบประมาณย่ีสิบสามสิบลานตามที่เราคาดการณไว แตถาไดงบเงินกูสี่
แสนลาน ถามันไดอันนี้เราจบในเรื่องของการปรับปรุงในสวนที่เปนสวนที่ใช
บริการพี่นองประชาชน นอกเหนือจากที่เราใหเขาสัปทานในเร่ืองของอาคารที่
พัก แตวาในสวนที่ใชบริการพ่ีนองประชาชนนั้น ถาไดย่ีสิบสองลานตามที่เราขอ
ไปนั้น ก็จะมีหลาย ๆ อยางเกิดข้ึน และก็หลายอยางนั้นในแบบดูแลวก็นาจะ
ใชได ก็คอยปรับปรุงไปครับ แตเร่ืองที่วาเราจะทํายังไงใหน้ํามันรอนขึ้นอะไร
ตาง ๆ อันนี้เราก็คงตองศึกษาและก็วิจัยตอไปครับ ก็เห็นดวยครับวาบอนํ้ารอน
ของเรา ในสวนบอแปดเหลี่ยมนั้น การปรับปรุงอาจจะไปกระทบในเรื่องของ
ความรอน อันนี้เราตองแกไขตอไป ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ มีอีกไหม
ครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมครับ เชิญทานเลขานุการสภา นับ
องคประชุมครับ  องคประชุม ๑๙ ทานครับ ครบองคประชุมครับ ตอไปผมจะ
ขอมติที่ประชุมครับ  ในขั้นรับหลักการนะครับ สมาชิกทานใดรับหลักการแหง
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โปรดยก
มือครับ  รับหลักการ ๑๙ เสียง    สมาชิกทานใดไมรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โปรดยกมือ
ครับ  ไมรับหลักการ ไมมี  งดออกเสยีง ไมมีครับ  

มติที่ประชุม รับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  รบัหลักการ ๑๙ เสียง  มติเปนเอกฉันทครับ 

ตอไป ใหที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ เพ่ือ
พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔   
และใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมงนับแตรับ
หลักการ เชิญเลขานุการฯ ชี้แจงการเลือกคณะกรรมการครบั 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  จะตองประกอบดวยสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด มีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน 

สําหรบัวิธีเลือกคณะกรรมการ ใหสมาชิก หรอืผูบรหิารเสนอชื่อสมาชิก
ซึ่งอยูในที่ประชุม ในกรณีที่สมาชิกเปนผูเสนอตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
สองคน สวนกรณีท่ีผูบรหิารเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 

การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปน
อยางอ่ืนและใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ตอไปใหที่ประชุมเสนอ วาคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติมี
จํานวนกี่คน พรอมผูรับรองไมนอยกวาสองคนครับ  เชิญครับ  เชิญทาน   นิลุก
มาน  ครับ 

นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง  
ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  มีจํานวน ๗ คนครับ ขอผูรับรองดวยครับ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหมครับ ไมมี
นะครับ ถาไมมี มีผูเสนอเพียงผูเดียวก็มีมติตามที่ทานนิลุกมาน เสนอครับ   

มติที่ประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  มีจํานวน ๗ คน 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ตอไปใหที่ประชุมเสนอรายชื่อผูที่เห็นสมควรเปนคณะกรรมการแปร 
ญัตติรางขอบัญญัติ พรอมผูรับรองไมนอยกวาสองคน โดยการเสนอใหเสนอที
ละคนจนครบ จํานวน ๗ คนนะครับ  เชิญเสนอคนที่หนึ่งครับ เชิญทานหาซัน  
ครับ 

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายหาซัน  มิงมะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน กระผม
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่หนึ่ง คอื ทานนิลุกมาน  อัลอิดรีสี 
สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง เปนคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ขอผูรับรองดวยครบั   

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรบัรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ  
นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี   เรียนทานประธานท่ีเคารพ ยินยอมครับ  
ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี  

มติที่ประชุม  เสนอคนเดียวถือวาไดรับเลือก ตอไปเสนอคนที่สองครับ เชิญทาน
นิลุกมาน ครบั 

นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง 
กระผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่สอง คือ ทาน ซอมะ  มะ
เซ็ง สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอําเภอธารโต    เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ขอผูรบัรองดวยครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรบัรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ  
นายซอมะ  มะเซ็ง   เรียนทานประธานท่ีเคารพ ยินยอมครับ  
ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี  

มติที่ประชุม  เสนอคนเดียวถือวาไดรบัเลือก ตอไปเสนอคนที่สามครับ เชิญทาน
นิลุกมาน ครบั 

นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔  อําเภอเมือง 
กระผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีสาม คือ ทานมะดารี  ยะยื
อริ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอําเภอกรงปนัง  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ขอผูรับรองดวยครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรบัรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ  
นายมะดารี  ยะยือริ   ทานประธานสภาที่เคารพ ยินยอมครับ  
ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี  

มติที่ประชุม  เสนอคนเดียวถือวาไดรับเลือก ตอไปเสนอคนท่ีสี่ ครับ เชิญทานนิ
ลุกมาน ครับ 

นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง 
กระผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่สี่ คือ ทานหาซัน  มิงมะ 
สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน    เปนคณะกรรมการแปรญัตติ ขอ
ผูรบัรองดวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรบัรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ  
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นายหาซัน  มิงมะ   เรียนทานประธานท่ีเคารพ  ยินยอมครบั  
ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี  

มติที่ประชุม  เสนอคนเดียวถือวาไดรับเลือก ตอไปเสนอคนที่หา ครับ เชิญทาน
นิลุกมาน ครบั 

นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง 
กระผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่หา คือ ทานมะรอซ ิ รอยิง  
สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอยะหา    เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 
ขอผูรับรองดวยครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรบัรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ  
นายมะรอซิ  รอยิง   เรียนทานประธานท่ีเคารพ  ยินยอมครบั  
ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี  

มติที่ประชุม  เสนอคนเดียวถือวาไดรับเลือก ตอไปเสนอคนท่ีหก ครับ เชิญทาน
นิลุกมาน ครบั 

นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง 
กระผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีหก คือ   ทานมะฮะมะยู
โซะ  ปาแว  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอเบตง    เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติ ขอผูรับรองดวยครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรบัรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครับ  
นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว  เรียนทานประธานท่ีเคารพ  ยินยอมครบั  
ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี  

มติที่ประชุม  เสนอคนเดียวถือวาไดรับเลือก ตอไปเสนอคนที่เจ็ด ครับ เชิญ
ทานนิลุกมาน ครับ 

นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  เรียนทานประธานสภาที่ เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง 
กระผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่เจ็ด คือ ทานมะรุสะดี  ดี
สาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอบันนังสตา    เปนคณะกรรมการ
แปรญัตติ ขอผูรบัรองดวยครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรบัรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครบั  
นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ       เรียนทานประธานท่ีเคารพ  ยินยอมครบั  
ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี  

มติที่ประชุม  เสนอคนเดียวถือวาไดรับเลือก   ครับ เม่ือครบท้ัง ๗ คน ตามมติ
ท่ีประชุมเสนอมานะครับ    

     สรปุคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ จํานวน ๗ คน ไดแก 
     ๑. นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  

๒. นายซอมะ  มะเซ็ง 
๓. นายมะดารี  ยะยือริ 
๔. นายหาซัน  มิงมะ 
๕. นายมะรอซ ิ รอยิง 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   ๖. นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว 
๗. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  

 ตอไปใหที่ประชุมกําหนดเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะตองไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง 
นับแตรับหลักการ เชิญเสนอครับ เชิญทาน นิลุกมาน  ครับ 

นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง 
ผมขอเสนอกําหนดวันเวลาคําแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันท่ี ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  โดยกําหนดเวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. ครับ ขอผูรับรองดวยครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง มีทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นไหมครับ  เชิญครับ  ถา
ไมมี  เสนอคนเดียวเปนเอกฉันทนะครับ มติท่ีประชุม กําหนดเสนอคําแปร
ญัตติ ในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  โดยกําหนดเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ของแตละวัน  
ณ หองประชุมรองประธานสภา อบจ.ยะลา ชั้น ๔ นะครับ  ตอไป    

ระเบียบวาระท่ี ๔  ญัตติ  รายงานผลการประเมินตนเองการ
จัดบริการสาธารณะตามเกณฑช้ีวัดและคาเปาหมายข้ันตํ่ามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๖๓ เชิญ
ทานนายกแถลงเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ในระเบียบ
วาระที่ ๔  ญัตติ รายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตาม
เกณฑชี้ วัดและคาเปาหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๖๓  ผมขออนุญาตทานประธานให
ทาน ดร.ระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เปนผู
เสนอญัตติครบั ขออนุญาตครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ครับอนุญาตครับ เชิญทานมะดารี  ยะยือริ  รองประธานสภาข้ึนทํา
หนาที่ประธานสภาครับ เชิญครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา    เชิญทานรองนายก  ครับ 
(นายมะดารี  ยะยือริ)  
รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรตทิุกทาน 
(นายระเดน  สะมะแอ) กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

ไดรับมอบหมายจากทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เพื่อเสนอญัตติ 
ในระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ  รายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการ
สาธารณะตามเกณฑชี้ วัดและคาเปาหมายข้ันต่ํามาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๖๓   

ดวยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ก.ก.ถ.) ขอความรวมมือ
องคการบริหารสวนจังหวัด ดําเนินการบันทึกขอมูลตามแบบติดตามและ 
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รองนายก อบจ.ยะลา ประเมินผล จํานวน ๓ แบบ ไดแก แบบ อบจ.๑ แบบ อบจ.๒–๑ ถึง ๒-๖ และ 
แบบ อบจ.๓  ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้น
ตํ่าการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ซึ่งระบบฯ จะปดการบันทึก
ขอมูลในเวลา ๒๔.๐๐ น. และสํานักงาน ก.ก.ถ.  จะถือวาขอมูลดังกลาวเปน
ขอมูลที่ถูกตองสําหรับใชเปนเกณฑประกอบการพิจารณาการจัดสรรเงิน
อุดหนุนตอไป สําหรบัข้ันตอนและวิธีการประเมินตนเอง มีดังน้ี 

๑. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง  โดยใหผูบริหารของ อบจ.
หรือผูทําหนาที่รักษาการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง ประกอบดวย
ผูแทนสวนงานตามภารกิจการจัดบริการสาธารณะในแตละดานในการรวบรวม
ขอมลู 

๒. ดําเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมขอมูล  โดยให
คณะกรรมการประเมินตนเองในแตละดานรวบรวมขอมูลตามแบบติดตามและ
ประเมินผลที่กําหนด 

๓. เสนอผลการประเมินตนเองใหผูบริหาร อบจ.ทราบผลการ
ดําเนินงานของ อบจ. ตามเกณฑชี้วัด และพิจารณารับรองความถูกตองของ
ขอมลู 

๔. สงผลการประเมินตนเองให สํานักงานคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ ทางระบบออนไลน 

๕. นําขอมูลท่ีไดรับจากการประเมินตนเองรายงานที่ประชุมสภาของ 
อบจ.ทราบ 

     ๖. แจงผลการประเมินตนเองใหประชาชนทราบ 
 ในการนี้ คณะกรรมการประเมินตนเองขององคการบริหารสวนจังหวัด
ยะลา โดยมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เปนประธานกรรมการ ได
ดําเนินการรวบรวมขอมูลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้ วัดและคา
เปาหมายขั้นตํ่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวัดยะลา พ.ศ. ๒๕๖๓  และผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดลง
นามรับรองความถูกตองของขอมูลเรียบรอยแลว เพ่ือใหการดําเนินการประเมิน
ตนเองฯ เปนไปตามข้ันตอนท่ีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด จึงขอรายงานผลการประเมินตนเองฯ 
เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาทราบ ซึ่งรายละเอียดขอมูลปรากฏ
ตามแบบ ดังนี้ 

๑. แบบ อบจ.๑  ขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
ประกอบดวย  

             ๑.๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
               ๑.๒ ดานผังเมือง 
             ๑.๓ ดานสาธารณสุข บรกิารทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
             ๑.๔ ดานการศึกษา 
             ๑.๕ ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
      ๑.๖ ดานการสงเสรมิเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การทองเที่ยว และการลงทุน 
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รองนายก อบจ.ยะลา           ๑.๗ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒. แบบ อบจ.๒  แบบรวบรวมขอมูลการจัดบริการสาธารณะ 

ประกอบดวยรายการขอมูลการจัดบริการสาธารณะ จํานวน ๖ แบบ ๘ ดาน 
๑๙ ภารกิจ ๑๕๐ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

๒.๑ แบบ อบจ.๒-๑  แบบรวบรวมขอมูลการจัดบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวน จังหวัด ด านโครงสรางพื้นฐานและผัง เมือง 
ประกอบดวย ๕ ภารกิจ คือ 

               ภารกิจที่ ๑  ถนนและการระบายน้ํา  ๘  ตัวชี้วัด 
               ภารกิจที่ ๒  คลอง/ลําธาร บอน้ํา และแหลงน้ํา  ๓  ตัวชี้วัด 
     ภารกิจที่ ๓  ไฟจราจร ไฟสองสวาง และปายสัญญาณ  ๒  ตัวชี้วัด 
              ภารกิจที่ ๔  การคมนาคมและขนสง  ๓  ตัวชี้วัด 
              ภารกิจที่ ๕  ดานผังเมือง  ๔  ตัวชี้วัด 

     ๒.๒ แบบ อบจ.๒-๒  แบบรวบรวมขอมูลการจัดบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพ
ชีวิต ประกอบดวย ๖ ภารกิจ คือ 

               ภารกิจที่ ๖  การสงเสริมการพัฒนาสตรี  ๔  ตัวชี้วัด 
               ภารกิจที่ ๗  การสงเสริมและการพัฒนาผูสูงอายุ  ๑๑  ตัวชี้วัด 
               ภารกิจที่ ๘  การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูพิการ  ๗  ตัวชี้วัด 

ภารกิจที่ ๙  การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูติดเช้ือ/ผูปวยเอดสและผูติดยา
เสพติด  ๖  ตัวชี้วัด 

               ภารกิจที่ ๑๐  การสาธารณสุขมูลฐาน  ๔  ตัวชี้วัด 
               ภารกิจที่ ๑๑  การพัฒนาเด็กและเยาวชน  ๔  ตัวชี้วัด 

      ๒.๓ แบบ อบจ.๒-๓  แบบรวบรวมขอมูลการจัดบริการสาธารณะ 
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ดานการศกึษา ประกอบดวย ๒ ภารกิจ คือ 

               ภารกิจที่ ๑๒  การศกึษาในระบบ  ๒๙  ตัวชี้วัด 
 ภารกิจที่ ๑๓  การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย  ๑๑  
ตัวชี้วัด 

     ๒.๔ แบบ อบจ.๒-๔  แบบรวบรวมขอมูลการจัดบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ดานการจัดระเบียบสังคม/ชุมชน และการ
รักษาความสงบปลอดภัย ประกอบดวย ๔ ภารกิจ คือ 

     ภารกิจที่ ๑๔  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๗  ตัวชี้วัด 
               ภารกิจที่ ๑๕  การจัดการความขัดแยง  ๓  ตัวชี้วัด 
               ภารกิจที่ ๑๖  การปองกันอาชญากรรมและการกระทําผิด  ๔  ตัวชี้วัด 

      ๒.๕ แบบ อบจ.๒-๕  แบบรวบรวมขอมูลการจัดบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การ
ลงทุน และการทองเที่ยว ประกอบดวย ๑ ภารกิจ คอื 

               ภารกิจที่ ๑๗  สงเสรมิเศรษฐกิจชุมชน  ๑๕  ตัวชี้วัด 
      ๒.๖ แบบ อบจ.๒-๖  แบบรวบรวมขอมูลการจัดบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ดานการจัดการและการอนุรักษทรัพยากร  
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รองนายก อบจ.ยะลา ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น ประกอบดวย ๒ ภารกิจ คือ 

ภารกิจที่ ๑๘  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๑๐  
ตัวชี้วัด 

ภารกิจที่ ๑๙  การอนุรักษประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน  ๑๕  ตัวชี้วัด 

๓. แบบ อบจ.๓  แบบรวบรวมขอมูลประเมินความพึงพอใจของ
องคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย ๗ ดาน คือ 

             ๓.๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
             ๓.๒ ดานผังเมือง 
             ๓.๓ ดานสาธารณสุข บรกิารทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
             ๓.๔ ดานการศึกษา 

    ๓.๕ ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การทองเท่ียว และ
การลงทุน 

              ๓.๖ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     ๓.๗ ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน และ

โบราณสถาน  
จึงเสนอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาทราบ รายละเอียด

ตามผลการประเมินตนเองที่แนบมาพรอมน้ี  ทานคงไดศึกษาแลวตามที่สงมา  
ขอบคุณมากครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิกอภิปรายหรือสอบถาม เชิญครับ  
ประธานสภา อบจ.ยะลา   ครับเชิญครับ ไมมีทานใดอภิปรายหรือสอบถามนะครับ ถาไมมี ใน
(นายมะหะมะ  วาแมดีซา)  วาระนี้ไมมีการลงมตินะครบั ตอไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เร่ืองอ่ืน ๆ    
5.1 การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข  เชิญครับ 

เชิญทานรุซลัม ครับ 
เลขานุการคณะกรรมการ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรตทิุกทาน  
สาธารณสุข  กระผมนายรุซลมั  อาลี สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอเมือง ขอรายงาน 
(นายรุซลัม  อาลี) ผลการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓  ดวยคณะกรรมการสาธารณสุขไดทําการประชุม เม่ือวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. เพ่ือปรกึษาหารือเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับแนวทางการชวยเหลือผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โควิด-๑๙  รวมทั้ง
ผูไดรับผลกระทบจากโรคระบาดดังกลาวในเขตพื้นที่จังหวัดยะลานั้น โดย
สรปุผลการประชุมดังกลาวไดพอสังเขป ดังนี้ 

๑. การเขาไปชวยเหลือพ่ีนองประชาชนท่ีได รับผลกระทบจาก
เหตุการณโรคระบาดในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการสาธารณสุข ไดเล็งเห็นความ
สําคัญของเร่ืองสุขอนามัยของพี่นองประชาชนในเขตพื้นที่จุดตาง ๆ เชน สุเหรา 
มัสยิด บาราเซาะ โรงเรียน วัด สํานักสงฆ ซึ่งเปนจุดศูนยกลางของพ่ีนอง
ประชาชนท่ีเขาไปทํากิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนา ทางคณะกรรมการ
สาธารณสุข จึงเห็นควรวา นาจะมีเคร่ืองพนฆาติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  



~ 18 ~ 
 

เลขานุการคณะกรรมการ  โควิด-๑๙  ออกไปพนตามสถานที่ดังกลาว ซึ่งสมาชิกสภา อบจ.ยะลา ในแตละ
สาธารณสุข   พื้นที่จะไดเขามามีบทบาทในชวงสถานการณเชนนี้ โดยอาจจะขอความรวมมือ 

ไปยังกลุมกํานัน ผูใหญบาน อสม.ในพ้ืนที่ และเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ เขามารวม
และอํานวยการพนยาในครั้งนี้ คณะกรรมการสาธารณสุขจึงมีความเห็นขอ
เสนอเ ร่ืองการของบประมาณ เ พ่ือนํา ไปจัดซื้ อชุดปองกัน โค วิด -๑๙ 
ประกอบดวย เคร่ืองพนยาฆาเชื้อ น้ํายาฆาไวรัส และชุดปองกัน PPE  

๒. สถานที่กักกันตัวผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โควิด-๑๙  นอกจาก
ผูปวยแลวก็ยังมีบุคลากรทางการแพทย กลุม อสม.และเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของใน
การเฝาระวังดูแลและรักษาผูติดเชื้อเหลานี้อยู โดยสถานที่ตั้งเหลานี้ไดกระจาย
ตามตําบลตาง ๆ รวมทั้งหมด ๕๐ ตําบล ทั่วเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา หาก
มอบหมายใหสมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขามาเยี่ยมและใหกําลังใจเจาหนาที่
เหลานี้ ตามเขตสมาชิกสภา อบจ.ไดดูแลอยู จะถือเปนอีกชองทางหนึ่งที่จะทํา
ให อบจ.สามารถดูแลความเดือดรอนของพี่นองประชาชนในพ้ืนที่อยางท่ัวถึง 
ดวยเหตุนี้คณะกรรมการสาธารณสุข จึงมีความเห็นขอเสนอเรื่องการขอ
งบประมาณจัดซื้อสิ่งของจําเปน เพ่ือเขาไปเย่ียมและสรางขวัญกําลังใจ
เจาหนาที่ ณ ศูนยจุดตาง ๆ ของเขตพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา 

๓. ปจจุบันจังหวัดยะลามีผูปวยที่เขารับการรักษาจากเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ โควิด –๑๙  อยูประมาณ ๑๓๓ ราย คณะกรรมการสาธารณสุขมีความ
ประสงคลงพื้นที่พบผูปวยเหลาน้ี เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ ดวยเหตุนี้ 
คณะกรรมการสาธารณสุขจึงมีความเห็น ขอเสนอเร่ือง การของบประมาณ
จัดซื้อของใชจําเปน เพ่ือเย่ียมเปนขวัญกําลังใจผูติดเชื้อโควิด-๑๙  ในเขตพื้นที่
จังหวัดยะลา ครับ ขอบคณุมากครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  อันนี้ประชุมตอนท่ีเปนโควิดสูง ๆ อยูครับ ตอนนี้ก็ไมมีผูปวยแลวนะ
ครับ เปนการประชุมที่เราประชุมเรงดวน นาจะเปนอยางนั้นนะครับ มีสมาชิก
ทานใดจะอภิปรายผมจะใหอภิปรายคราวเดียวเลยครับ แลวก็จะใหทานนายก
ตอบ หรือไมตอบก็ได แตวาวาระโดยระเบียบนะครับ ทานนายกมีสิทธ์ิท่ีจะไม
ตอบ และมีสิทธ์ิที่จะตอบ และผมจะใหสรุปทีเดียวเลยนะครับ มีสมาชิกทานใด
อีกไหมครับ เชิญครับ เชิญทานเฉลิมพล ครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ
เมือง  กอนอ่ืนก็ตองขอบพระคุณทานประธานที่ใหโอกาสกระผมลุกขึ้นมาแสดง
ความคิดเห็น ทานประธานท่ีเคารพครับ กระผมขออนุญาตท่ีจะใชเวลาสักสอง
สามนาทีในประเด็นที่คิดวาเปนประโยชนในการท่ีจะพิจารณาในวาระ ๒ วาระ 
๓ ครับ ผมมาดูในเร่ืองของการใชงบประมาณเก่ียวกับเร่ืองบอน้ํารอน ประเด็น
ท่ีผมจะนําเรียนนั้นเปนเพียงขอสังเกต  เล็ก ๆ ซึ่งจริง ๆ แลว ขออนุญาตดวย
ความเคารพ ผมเห็นดวยกับทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนะครับ ที่ได
กําหนดแนวทางนโยบายในการปรบัปรุง และเห็นดวยเปนอยางย่ิง เพราะบอน้ํา
รอนมันมีสาระสําคัญ มันเปนสวนหนึ่งของจังหวัดยะลาไปแลว แตวาประเด็นที่
ผมหยิบขึ้นมานั้น ผมมองวาเปนเร่ืองของนาชื่นชมอยูหนึ่งเรื่อง ก็คือเขาใชคําวา 
การลักษณะความซับซอนของงานสถาปตยกรรม แตคําวาความซบัซอนของ 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ งานสถาปตยกรรมนั้น มันเปนเก่ียวพันกับผลของการจายคาตอบแทน ๖.๕ ของ
วงเงินงบประมาณการกอสราง ประเด็นที่ผมนําเรียนตรงนี้ เพ่ือย้ํานะครับ ทาน
คณะกรรมการในการที่จะแปรญัตติ ไดโปรดไปพิจารณาวา ลักษณะงานของเรา
ในการปรับปรุงบอน้ํารอนนั้น กับความหมายที่เขาตีไววา ลักษณะของงาน
ซับซอนทางสถาปตยกรรมน้ัน หรือไม เปนเพียงฝากประเด็น และเขาใชคําดี 
และเขาใชคําเหมาะ แตเราไมคอยเจอกันเทาไหร เพราะฉะนั้น ถาเปนเร่ืองของ
ความซับซอนเปอรเซ็นต มันจะเปน ๖.๕ อันนี้ฝากเปนขอสังเกตเอาไวครับ  
สวนที่สองทานประธานที่เคารพครับ คร้ันจะไมนําเรื่องนี้มาพูดในการประชุม
ของการตั้งงบประมาณรายจาย มันก็กระไรอยู ผมมีองคที่เขาฝากกราบ
ขอบพระคุณทานนายก โดยเฉพาะทานมุขตาร  มะทา  เก่ียวกับเรื่องที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดของเราไดใหเงินอุดหนุนไปกับโครงการตํารวจภูธรจังหวัด
ยะลา ในโครงการปองกันและแกปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน
จังหวัดยะลา เมื่อไมก่ีวันมานี้ผมเจอผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลา และใน
ฐานะที่ผมเปน กต.ตร.จังหวัด นะครับ เร่ืองน้ีตํารวจในระดับสูงของจังหวัดทาน
ชื่นชมองคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีใหการสนับสนุนและเงินอุดหนุน เพราะเขา
จะนําเงินเหลานี้ไปปองกันแกไขในเร่ืองยาเสพติด ถึงขนาดทานผูบังคับการเอง
ทานก็ฝากขอบคุณทานนายกมาดวยครับ และประเด็นอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่ง
ประเด็นสุดทายที่จําเปนจะตองพูดเหมือนกันในวันนี้ วันนี้เราต้ังงบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๖๔  เปนเงิน ๓๐๐ กวาลาน เรามีกิจกรรม ๆ หนึ่งท่ีทาน
นายกมุขตาร  ใหมาทุกป คือ กิจกรรมยะลายะลา คําวา ยะลายะลาไมไดพูดกัน
เฉพาะจังหวัดยะลา ไมไดพูดกันเฉพาะจังหวัดชายแดนใตนะครับ แตเขาเคยเอา
เร่ืองนี้ไปพูดกันในระดับกรรมาธิการทองเที่ยว เพียงแตวาในโอกาสที่เราใหเงิน
เขาแปดแสนสําหรับป ๖๔ นั้น กระผมอยากจะเรียนทานประธานผานไปยัง
เจาหนาท่ีในการที่จะนําเงินกอนนี้ไปบริหารจัดการในงบประมาณของจังหวัด
ยะลา ภายใตของ อบจ.เรา เราเปนสวนหน่ึงของงานนี้มาตลอด และก็เรานาจะ
เปน เราจะพูดวาเปนสปอนเซอรรายใหญก็นาจะไมผิด แตเวลามีกิจกรรมทุก
ครั้ง เวลามีกิจกรรมทุกทีเรามักจะไปอยูปลายแถว ผมขออนุญาตดวยความ
เคารพ ไมก่ีวันท่ีแลวนะครับ จังหวัดสงขลา หาดใหญ ทานรองนายกก็มาเปด
งานสุขภาพ งานเขายิ่งใหญมากงบประมาณหลายสิบลานมาก เพราะวารัฐบาล
เขาตองการที่จะกระตุนในเรื่องของการทองเที่ยว และกระตุนเศรษฐกิจงาน
ยะลายะลา เปนตัวโชวตัวหนึ่งของจังหวัดยะลา ที่ผมนําเรื่องนี้มาพูดอยากจะ
ฝากทานประธานผานไปยังเพ่ือนสมาชิกและผานไปยังฝายบริหารวา สําหรับ
งานน้ีเงินก็เปนเงินของ อบจ. เพราะฉะนั้น กิจกรรมตอไปอยากใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดของเรามีสวนรวมและก็เขาไปดําเนินการอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 
ขอบพระคุณนะครบั  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกทานอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครบั เชิญครับ ผมเองก็ไดไปคุยกับ 
ทานผูบังคบัการเองเลยครบั มีอีกไหมครับ เชิญทานนิลุกมาน ครับ   

นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง  
กระผมขอใชระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ ขออนุญาตทานประธานสักหนึ่งถึง 
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นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี สองนาทีครับ ทานประธานครับ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดทําการ
เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต เสนทางบานตลาดเกา บานเปาะยา
นิ ม.๓ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา  ครับ ดวยระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร 
ครับ ผิวทางกวาง ๖.๐๐ เมตร ดวยงบประมาณ ๘,๑๖๒,๐๐๐ บาท 
โดยประมาณนะครับ ทานประธานครับ กระผมอยากจะเรียนใหทราบ เดิมถนน
เสนนี้ผิวจราจรเปนหลุมเปนบอ แตกราว ทําใหเกิดอุบัติเหตุ ไมสะดวกในการ
สัญจรไปมาของพี่นองประชาชนในพ้ืนท่ีครับ โดยเฉพาะผูใชเสนทางดังกลาว 
จะมีทั้งนักเรียนมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขาราชการบุคลากรของสถานที่ราชการ
ตาง ๆ ผานเสนทางนี้ไปมาทั้งเชาและก็เย็นนะครับ ดวยองคการบริหารสวน
จังหวัดยะลานําโดยผูบริหารทานนายกมุขตาร  มะทา  กระผมเองไดลงพ้ืนที่
โดยเฉพาะในวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  พรอมดวยทานรองนายก ดร.ระเดน  
สะมะแอ ครับ ไดลงตรวจเยี่ยมความคืบหนาในการกอสรางถนนเสนดังกลาว
ครับ ก็ไดไปพบปะกับพ่ีนองประชาชนละแวกดังกลาว พรอมกับผูนําชุมชน ก็
คือผูชวยผูใหญบานในพื้นที่นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางพื้นที่ผูนําชุมชนและก็
ประชาชนในพ้ืนที่ฝากขอบพระคุณองคการบริหารสวน จังหวัดยะลา 
ขอบพระคุณทานนายกมุขตาร  มะทา  คณะผูบริหารและก็ขาราชการใน
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาครับ ผานทานประธานถึงผูบริหาร กระผมเอง
ก็ตองขอบพระคุณเชนกันนะครับ ในสวนนี้เสนทางดังกลาวก็ใกลแลวเสร็จ ผมก็
คาดหวังวาเมื่อเสร็จเรียบรอยรอยเปอรเซ็นตแลว ถนนเสนทางน้ีจะทําใหพี่นอง
ประชาชนในพื้นที่ใชเสนทางดวยความสะดวกสบาย และที่สําคัญก็คือปลอดภัย
นะครับ ในการใชชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการทําหนาที่ในการทํางาน หรอืวา
จะเปนการขนสงสินคาในเร่ืองของเกษตรกรรมอะไรตาง ๆ ก็ดี กระผมหวังวา
คงจะเปนประโยชนเปนอยางมากนะครับ ผมตองขอบพระคุณนะครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ไมมีแลวนะครับ ถาไมมี เชิญทานนายก ครับ 
นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ในระเบียบ
วาระท่ี ๕ เร่ืองอ่ืน ๆ ก็ตองขอขอบคุณทางสมาชิกครับ ที่ไดอภิปรายให
ขอคิดเห็นและก็นําเสนอในสิ่งที่คณะกรรมการชุดตาง ๆ ไดประชุมมานะครับ 
วันนี้ก็มีการเสนอของคณะกรรมการสาธารณสุข ซึ่งผมคิดวาในสถานการณโรค
ระบาดโควิด-๑๙  ทางคณะกรรมการสาธารณสุข ซึ่งมีภารกิจหนาท่ีที่เก่ียวของ
ในเร่ืองของการดูแลในเร่ืองของสุขภาพพ่ีนองประชาชน ก็ไดมีการประชุมและก็
มีความหวงใยในการดําเนินการในภารกิจหนาท่ีตรงนี้ของ อบจ.ยะลาครับ ซึ่ง
ผมอยากจะเรยีนวา อยากจะมอบใหทางฝายผูรบัผิดชอบโครงการที่เก่ียวกับโรค
ระบาดโควิด-๑๙ ซึ่งอยูในฝายพัฒนาสังคม สํานักปลัดฯ ไดสรุปการดําเนินงาน
ของ อบจ. ในทุกเรื่องท่ีเก่ียวของกับงบประมาณที่เราไดดําเนินการใหกับทาน
สมาชิกนะครับ ในรายละเอียดตาง ๆ สิ่งท่ีทานสมาชิกไดนําเสนอนั้นสวนใหญก็
เปนเรื่องที่ทางองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดดําเนินการไปหมดแลว เชน 
ในเรื่องของชุดปองกัน PPE  ในเรื่องของการทําความสะอาดสถานที่ตาง ๆ ที่
ไดรับการรองขอ การมอบวัสดุตาง ๆ ที่ไมใชยา ใหกับศูนยกักกันหรือใหกับทาง 
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นายก อบจ.ยะลา โรงพยาบาลตาง ๆ ในจังหวัดยะลารวมทั้งกูชีพกูภัยครับ เดี๋ยวจะสรุปเปน
เอกสารใหกับทานสมาชิกไปศึกษานะครับ สวนในเรื่องงบประมาณที่ทาน
สมาชิกไดนําเสนอวาให อบจ.ตั้งงบประมาณ ซึ่งระเบียบของการตั้งงบประมาณ
เขาก็มีระเบียบวิ ธีการที่จะดําเนินการ ที่ผานมาน้ันเราก็ดําเนินการใน
งบประมาณที่เปนเงนิสํารองจาย และก็เปนเงนิในสวนท่ีเปนงบประมาณในเร่ือง
ของการชวยเหลือประชาชนนะครับ งบประมาณ   คราว ๆ เราใชไปก็เกือบ 
๓๐๐ ลานบาทครับ ถือวาเปนงบประมาณที่ใชแลวเกิดความคุมคาและก็พี่นอง
ไดรับประโยชน จะเห็นไดวามีการรองเรียนในเรื่องของการใชงบประมาณที่
เก่ียวกับเรื่องโควิดนะครับ เราก็คงจะทราบตามสื่อตาง ๆ แตสําหรับองคการ
บริหารสวนจังหวัดยะลายังไมมีเร่ืองเหลานี้เกิดขึ้น แตถาหากมีการรองเรียน ผม
ก็คิดวาขบวนการตาง ๆ ขั้นตอนตาง ๆ ที่เราดําเนินการนั้น เราสามารถที่จะ
ชี้แจงได ในสวนของการทําความสะอาดในเรื่องของศาสนสถานตาง ๆ นั้น โดย
ศักยภาพของ อบจ.แลวผมคิดวาถาจะใหครบทุกแหง มัสยิด จํานวน ๖๐๐ กวา
มัสยิด วัด จํานวนเกือบ ๒๐๐ วัด เราก็ไมสามารถที่จะดําเนินการไดในชวงเวลา
ท่ีมีความจําเปน แตผมคิดวาเพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดีใหกับสมาชิกที่อยูในเขต
พ้ืนที่ตาง ๆ หรือใหเกิดภาพลักษณที่ดีใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
เราก็จะเสริมกิจกรรมนี้เขาไปในโครงการสานสัมพันธทุกวันศุกรนะครับ ซึ่งเราก็
มีโครงการนี้อยูแลว เชน ไปมัสยิด ไปวัด แทนที่เราจะทํากิจกรรมในเรื่องของที่
เราทําอยูปกต ิเราก็เพิ่มในเร่ืองของการฉีดน้ํายาพนใหกับสถานท่ีตาง ๆ ที่เราไป
ดําเนิน ซึ่งเคร่ืองพนตาง ๆ นั้น เราก็ไดจัดซื้อแลว ผมคิดวาสามารถท่ีจะ
ดําเนินการไดในชวงเวลาของการไปดําเนินการตามโครงการสานสัมพันธวันศุกร 
ซึ่งเราก็กําลังดูชวงเวลาที่เหมาะสมวา ถาสถานการณตาง ๆ มันดีขึ้น โครงการนี้
ก็จะดําเนินการตอไป ก็จะพวงเอากิจกรรมที่คณะกรรมการสาธารณสุขได
นําเสนอ ในสวนอีกอยางหนึ่งที่เก่ียวของกับเรื่องโควิดก็อยากจะชี้แจงใหทาน
สมาชิกไดรับทราบวา ตามโครงการที่องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาได
ดําเนินการในเรื่องของการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษาสรางความเสมอภาคทางการศึกษานั้น เราทําในเร่ืองของการศึกษาที่
เก่ียวของกับเด็กปฐมวัย แลวก็ทําเร่ืองที่เกี่ยวของกับเด็กนอกระบบ ซึ่งไดรับ
งบประมาณจาก กสศ. คือ กองทุนสรางความเสมอภาคทางการศึกษา ปนี้
เนื่องจากสถานการณโควิด ในพื้นที่นํารองท่ีเราไปดําเนินการ คือ พ้ืนที่อําเภอ
ยะหา อําเภอบันนังสตา อําเภอรามัน ทางกองทุนก็ใหงบประมาณมาประมาณ
สองลานกวาบาท ใหจัดถุงยังชีพ จํานวน ๒,๐๐๐ กวาถุง เกือบ ๆ ๓,๐๐๐ ถุง 
เพ่ือนําไปแจกจายใหกับผูปกครองของเด็กดอยโอกาสหรือเด็กยากจน ท่ีอยูนอก
ระบบการศึกษา หรืออยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งทางรองปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดยะลา รับผิดชอบโครงการนี้ กําลังจะดําเนินการ ผมคิดวาถาถุงยัง
ชีพมีความพรอมวันเวลาแผนงานมีความพรอม ก็จะเรียนเชิญทานสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไปรวมดําเนินการในเรื่องของการแจกจายถุง
ยังชีพใหกับผูปกครองของเด็กดอยโอกาส หรือเด็กนอกระบบท่ีมีผลกระทบจาก
โควิดนะครับ ก็คงคิดวาในสวนนี้ก็จะเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับทาน
สมาชิก แตตองบอกวาเราดําเนนิการในพื้นท่ีนํารอง ปท่ีผานมาเพียง ๓ อําเภอ  
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นายก อบจ.ยะลา ก็คือ อําเภอยะหา อําเภอรามัน และอําเภอบันนังสตา อันนี้ก็เปนไปตามเกณฑ
ท่ีเขากําหนดมา ปนี้เราเพ่ิมไปอีก ๑ อําเภอ คือ อําเภอเมือง แตวาถุงยังชีพ
อําเภอเมืองยังไมได เพราะวาเปนงบประมาณที่จะดําเนินงานในอําเภอเมืองน้ัน
เปนป ๖๔ แตงบประมาณที่ผานมาน้ัน นํารอง ๓ อําเภอ ป ๖๓  เพราะฉะนั้น 
ถุงยังชีพก็จะไปดําเนินการในพ้ืนท่ีนํารองของ ๓ อําเภอกอนนะครับ อันนี้ก็
อาจจะเปนในสวนที่เราสามารถที่จะไปดําเนินการได ก็อยากเชิญชวนใหทาน
สมาชิก ไมวาจะไมอยูในเขตอําเภอท้ัง ๓ อําเภอนี้ ไปรวมเพ่ือใหความเปนพี่
นองประชาชนไดเห็นถึงความเปนเอกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดยะลา ถึงแมจะไมอยูในเขตอําเภอนํารองก็ตาม ก็อยากใหมารวมกันทุก
อําเภอทุกคนนะครับ อันนี้ก็จะแจงใหสมาชิกไดรับทราบอีกคร้ังหนึ่งนะครับ ใน
สวนของจังหวัดยะลาในเรื่องของโควิดนั้น เนื่องจากวาที่ทาน สจ.รุซลัม ได
รายงานการประชุมนั้นก็เปนชวงที่เกิดจากภัยโควิดกําลังรุนแรงอยูในพื้นที่ของ
เรา แตวันนี้อยากจะเรียนวา ๘๖ วันแลว ที่เราไมมีโควิดในพ้ืนที่จังหวัดยะลา 
แตเร่ืองที่เราดําเนินการท่ีผานมานั้น เดี๋ยวจะใหทางสํานักปลัดฯ เขาสรุปใหทาน
สมาชิกไดรับทราบ สวนในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของการบรรเทาความ
เดือดรอนของพี่นองประชาชนครับ ก็ตองขอบคุณทานสมาชิกท่ีไดไปดูความ
คืบหนา ไปใหกําลังใจกับผูท่ีดําเนินการในสวนของการดําเนินการของ อบจ.เอง 
หรือไปดูพ้ืนท่ีที่เราไดตั้งงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงซอมแซมเสนทางสัญจรไปมา 
ก็มีอยูจํานวนหลายสิบสาย ทานสมาชิกก็ไดลงไปพูดคุยกับพี่นองประชาชน 
และก็ไปรับทราบปญหา ไปประชาสัมพันธวาเราไดดําเนินการปรับปรุงในเรื่อง
เสนทางใชงบประมาณเทาไหร ใชในสวนของเงินสะสม เงินเหลือจาย เงินตาม
ขอบัญญัติอะไรตาง ๆ ก็อยากจะฝากทานสมาชิกวา ทานลงพ้ืนที่ไปตรวจความ
คืบหนาก็กรุณาสงรูปมาใหกับผูบริหารดวย เพ่ือท่ีจะไดประชาสัมพันธใน
วารสารของ อบจ. ในคร้ังตอไปครับ สวนใหญไปแลวก็ไมไดสงรูปมา พอวารสาร
ออกไปทานก็มาบนวา เอะทําไมไมมีรูปผมเลย ผมลงไปหลายครั้ง อันนี้ก็
อยากจะใหทานสง หรือจะสงตรงใหกับฝายประชาสัมพันธก็ได เพื่อที่จะเปน
ผลงานใหทานใหไปพูดคุยกับพ่ีนองประชาชนในเขตพื้นท่ี เพราะฉะนั้น ทุก
อยางในชวงนี้ถาสามารถที่จะประชาสัมพันธ ทาน สจ.ก็ยินดีไมวาจะเปน
ชองทางไหน หรือทานจะไปออกรายการโทรทัศน มีประเด็นอะไรก็ยินดี ทาน
จะไปออกวิทยุเพ่ือที่จะส่ือสารกับพ่ีนองประชาชนในเขตพื้นที่ของทานก็ยินดีนะ
ครับ ก็ประสานกับทางฝายประชาสัมพันธ เรามีรายการทีวีเราก็มี วิทยุเราก็มี 
เรามาตกลงวาทานจะพูดประเด็นอะไรบาง ก็เราจะประสานไปนะครับ ในชวงนี้
ถาทานอยากที่จะประชาสัมพันธ อยากจะพูดถึง อยากจะฝากอะไร สามารถที่
จะพูดคุยไดนะครับ อะไรที่ทานไปทํากิจกรรมและก็มีรูปก็สามารถสงมาที่ฝาย
ประชาสัมพันธ เพ่ือที่จะลงวารสารอันนี้ก็จะเปนเร่ืองท่ีเราสามารถใหบริการได
ครับ ในวาระอื่น ๆ ก็ตองขอขอบคุณทานสมาชิกนะครับที่ไดใหความสําคัญกับ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๖๔ และก็ทุกทานก็ใหความ
เห็นชอบในวาระที่  ๑ ก็ถือโอกาส น้ีขอบคุณทานสมาชิก รวมทั้ งทาน
ประธานสภาดวย ขอขอบคุณครับ 
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